



มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Foundation for AIDS Rights (FAR)

จาก มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)

เรียน หัวหน้ากองบรรณาธิการ / หัวหน้าฝ่ายข่าว / สื่อมวลชน

วันที่ส่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอนำส่งข่าวแจกจากเวทีระดับชาติเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย ต่อการแก้ปัญหาเอดส์ในประเทศไทย” ที่โรงแรมทาวอินทาวน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (๒๖ มิถุนายน) มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR) ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12D) และภาคีพันธมิตร ที่ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ยา มีสุขภาพที่ดี ลดการละเมิดสิทธิและการรังเกียจตีตรา เพื่อให้สามารถมีชีวิตรอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดเวทีระดับชาติเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายต่อการแก้ปัญหาเอดส์ในประเทศไทย” เพื่อทบทวนกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเอดส์ในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหในอนาคต รวมทั้งแนวทางการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่ โรงแรมทาวอินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

จอห์น อิงภากรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวถึงทิศทางสำคัญในการแก้ปัญหาเอดส์ที่ต้องเน้น **ให้ยกเลิกฐานะความเป็นอาชญากรโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนมาเป็นผู้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ** อาทิ

1. ให้ยกเลิกโทษจำคุกกรณี มียาไว้ครอบครองเพื่อเสพแต่ใช้วิธีลงโทษด้วยใบสั่ง ค่าปรับ หรือนำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
2. มีการแยกประเภทผู้ใช้ยาแบบใช้ทั่วไปกับแบบพึ่งพา โดยผู้ใช้ยาที่มีลักษณะพึ่งพาควรได้รับการปรึกษาและเข้ารับการรักษาบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
3. ไม่มีการเก็บประวัติหรือทะเบียนผู้ใช้ยาที่เคยต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองเพื่อเสพ
4. ปรับให้ยาเสพติดบางประเภทไม่ผิดกฎหมาย เช่น กระท่อม กัญชา แต่ยังคงควบคุมในบางกรณี
5. ปิดสถานที่บังคับบำบัดทุกแห่ง และต้องไม่มีการบังคับให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติด

ในประเด็นเรื่องการบำบัดรักษา คุณจงรัก อินทร์เสวก จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข(ศพส.สร.) วิเคราะห์โจทย์สำคัญเรื่องการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดที่น่าสนใจว่า “ประเทศไทยมีทฤษฎีการบำบัดเยอะมาก แต่เราอาจทำโดยไม่รู้เป้าหมายและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้ใช้ยาดังนั้น ถ้าจะทำให้กระบวนการบำบัดรักษาได้ผลต้องเน้นเรื่องความสมัครใจ และผู้บำบัดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับ

การรับรองเรื่องการบำบัดรักษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลที่มีคุณภาพที่สุด ที่สำคัญหากเราจะพัฒนาระบบการบำบัดรักษา นอกจากนั้นการมีเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาของประเทศไทยอย่างยิ่ง ดังนั้น ทิศทางการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตคือ สถานพยาบาลทุกแห่งต้องมีความพร้อมรองรับผู้เสพ ผู้ติดยา ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฯ ห้ามปฏิเสธการรักษา เน้นคุณภาพการบำบัดแบบมืออาชีพ”

จากเวทีครั้งนี้ยังมีประเด็นสำคัญมากมายที่เราต้องร่วมกันผลักดันต่อ เพื่อช่วยกันทำให้สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยดีขึ้น เรื่องสำคัญที่สุดคือ การดำเนินงานตามแนวคิดเรื่องผู้เสพคือ ผู้ป่วย ไม่ใช่เป็นอาชญากรอย่างจริงจังได้อย่างไร ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการดูแลสุขภาพและการบำบัดรักษานั้นเอง

นายวีระพันธ์ งามมี ผู้จัดการภาคสนาม มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายทำให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากรอีกต่อไป และต้องเป็นผู้นำในการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้เสียหาย ที่เป็นชุดบริการที่รอบด้าน ครอบคลุม โดยนำแนวคิดเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) มาใช้ โดยบรรจุให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบสุขภาพทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ด้านนางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ข้อเสนอเร่งด่วนว่า “เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จะไม่ถูกบังคับให้ตรวจปัสสาวะโดยไม่ชอบหรือถูกแสวงหาประโยชน์ ในขณะที่ยังไม่มี การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยกเลิกความเป็นอาชญากรของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ควรมีการใช้มาตรการทางการบริหาร เข้ามาแก้ปัญหา โดยกำหนดให้อำนาจการตรวจปัสสาวะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. ที่ต้องการคืนคนดีสู่สังคมและให้ปฏิบัติต่อผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

นางสาวจารุณี ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ๐๘๔-๘๙๙-๒๗๗๒
